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รักษาการอำเภอบ่อไร่ขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ในโครงการที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งมีโครงการที่สำคัญอยู่หลายโครงการ   

- การตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วัน ที่ทุกแห่งได้ดำเนินการร่วมด้วยช่วยกัน
บูรณาการในการตั้งจุดตรวจทั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจรอง ในส่วนของอบต.ช้างทูนได้ร่วมบูรณาการกับ
หลายๆหน่วยงานตั้งจุดตรวจบริเวณสามแยกช้างทูน ซึ่งไม่มีเหตุการณ์ที่รุนแรงแต่ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 2 - 3 
ครั้งในพ้ืนที่ของตำบลช้างทูน  

- การสนับสนุนบรรพชาอุปสมบทหมู่ เราร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพและมีส่วน
สนับสนุนในการบรรพชาอุปสมบทเพ่ือถวายพระพรพระองค์ภาฯได้ดำเนินการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทไปเมื่อ
วันที่ 14 มกราคม 2566 และทำพิธีลาสิกขาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 ในส่วนของท้องถิ่นเราได้หาผู้ที่
บรรพชาอุปสมบทและได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรรพชา องค์ละ 2,500 บาท และในวันลาสิกขาสนับสนุน
เรื่องอาหารนำไปร่วมกิจกรรม  

- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในเดือนมกราคมมีการจัด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
จำนวน 2 วัน คือวันที่ 17 มกราคม เป็นวันพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งได้จัดที่โรงเรียนวัดช้างทูน โดยทาง อบต.ช้าง
ทูนเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมและวันที่ 18 มกราคม เป็นวันสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งจัดที่เทศบาล
ตำบลหนองบอน ทั้ง 2 กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีผลการปฏิบัติงานที่ดี และในเดือนกุมภาพันธ์ 
กิจกรรมจิตอาสาจะจัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เดิมจะจัดที่อบต.นนทรีย์
แต่ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการได้เลื่อนการจัดกิจกรรมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ไปจัดที่ตำบลด่านชุมพล
แทนที่โบสถ์ดินเนื่องจากทางด่านชุมพลมีโครงการที่จะจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์
และมีนาคม  

- งานรื่นเริงในช่วงเทศกาลปีใหม่ งานศาลเจ้าพ่อหนองบอน งานศาลเจ้าพ่อบ่อไร่ 
หลายๆส่วนคาดการณ์ว่าจะมีปัญหาในการกระทบกระทั่งทะเลาะวิวาทแต่จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่มี
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก็ถือว่าทุกภาคส่วนได้ร่วมด้วยช่วยกันทำให้งานของศาลเจ้าพ่อทั้งสองแห่งสำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี  

- เตรียมความพร้อมต้อนรับปลัดกระทรวงมหาดไทย  ในช่วงของวันที่ 6 - 9 
กุมภาพันธ์ 2566 ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นคนตราดจะเข้ามาในพ้ืนที่ของจังหวัดตราด แต่ไม่แน่ใจว่า
จะลงพ้ืนที่ใดบ้าง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทางจังหวัดได้กำชับหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับห้องน้ำสาธารณะเพราะว่าบางทีอาจมีแขกผู้ใหญ่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็แวะเข้าใช้
บริการห้องน้ำสาธารณะก็ขอให้ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องน้ำสาธารณะให้พร้อมใช้ตลอดเวลา  

- กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดตราด โดยท่านรองผู้ว่าสายทหาร
ท่านเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ่อไร่ สิ่งที่ท่านฝากไว้ก็คือในอนาคตกองอำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจะลงพ้ืนที่ของหลายๆตำบล ปีนี้นำร่อง 13 ตำบล มาดำเนินโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ซึ่งปีนี้จะดำเนินการ 11 ตำบล แต่ใน 11 ตำบล ของอำเภอบ่อไร่ยังไม่มีก็น่าจะเป็นการดำเนินการในปี
ต่อไป ขอให้ทุกส่วนและท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการของกองอำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในและอีกส่วนหนึ่งที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือ กอ.รมน. ฝากไว้ก็คือในเรื่อง
ของเรื่องร้องเรียนต่างๆที่เป็นเรื่องเดือดร้อนเรื่องราวร้องทุกข์มีปัญหาให้โทรสายด่วนของกอ.รมน. 1374 หรือ
เพจตาสับปะรด  
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- การส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ามารับการรักษาในพื้นที่ของจังหวัดตราด ตอนนี้มีการ
บันทึกความร่วมมือร่วมกันระหว่างกัมพูชากับไทยที่จะส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ามารักษาพยาบาลในเขตของ
จังหวัดตราด ที่ผ่านมามีเคสเกิดขึ้นแล้ว ทางอำเภอบ่อไร่มีนโยบายในเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจน คือกรณีผู้ป่วย
ฉุกเฉิน จะมีหลักเกณฑ์อยู่สามารถเข้ามาได้เลย แต่ถ้าเป็นการมาพบแพทย์ตามที่หมอนัดจะอยู่อีกเงื่อนไขหนึ่ง
คือการเข้าออก 2 อำเภอ จะใช้ใบเข้าออกประเทศโดยการทำเสียค่าธรรมเนียมปีละ 20 บาท ไปทำได้ที่อำเภอ 
เวลาผ่านเข้าออกแสดงใบเข้าออกก็จะเข้าออกได้ ณ จุดผ่อนปรนบ้านมะม่วงได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น เคส
ของผู้ป่วยที่ป่วยปกติต้องแสดงใบเข้าออกในการเข้ามารักษาพยาบาล กรณีมาพบแพทย์ฉุกเฉินไม่ต้องแสดงใบ
เข้าออก  

- ตลาดนัดจุดผ่อนปรนบ้านมะม่วง ท่านนายกอบต.นนทรีย์ได้ถามในที่ประชุมคือมี
การลงประชาสัมพันธ์ในเฟสบุ๊คในเพจว่าจะมีการเปิดตลาดนัดชายแดนที่บริเวณด่านตม.เนินสี่ร้อยจะเริ่มใน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ในที่ประชุมได้สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของตม.ที่อนุญาต ว่าตม.มี
อำนาจในการอนุญาตให้ค้าขายจัดตลาดนัดค้าขายได้หรือไม่ซึ่งในระเบียบกฎหมายหลายๆท่านก็ได้ให้
ความเห็นว่าในเรื่องของตลาดนัดคนที่จะพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับตลาดนัดว่าท้องถิ่นถ้ามีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการดูแลเพราะมี
หลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องในเรื่องของขยะการรักษาความสะอาดหลายๆส่วนตรงนี้คงจะมีความชัดเจนมากกว่านี้
เพราะเมื่อวานทางปลัดอาวุโสให้ทางตม.ได้ไปดูอำนาจหน้าที่ของตนเองว่าสามารถอนุมัติ อนุญาต ให้ตั้งตลาด
นัดในบริเวณดังกล่าวได้หรือไม่  

- พื้นที่ทับซ้อน ท่านผู้ว่าได้ชี้แจงทำความเข้าใจและให้ทางอำเภอได้ทำความเข้าใจ
ในเรื่องของพ้ืนที่ทับซ้อนเพราะว่าตอนหลังมีพ้ืนที่ทับซ้อนตามแนวชายแดนคือเขตความมั่นคง 5 กิโลเมตรจาก
แนวชายแดนเข้ามาเป็นเขตความมั่นคงแม้ว่าบางพ้ืนที่จะมีคนที่เข้าไปทำประโยชน์และได้รับสิทธิ์ในเรื่องของ
สปก.ก็ตาม กรณีนี้เกิดขึ้นที่บ่อไร่มีคนเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินที่เป็นสปก.แต่สปก.ไม่ใช่เป็นของตนเองไปซื้อ
สปก.จากคนอ่ืนมาแล้วนำเครื่องมือเครื่องจักรเข้าไปทำประโยชน์ซึ่งทางทหารไปแจ้งว่าให้ด ำเนินการขอ
อนุญาตในเรื่องการขอใช้เครื่องจักรกล เค้าบอกว่าทำแบบนี้มาหลายทีทำไมบ่อไร่เรื่องมากซึ่งเค้าอาจจะไม่
เข้าใจเลยกลายเป็นเรื่องความทับซ้อนของพ้ืนที่ที่ยังไม่มีความชัดเจนหรือมีความชัดเจนแล้วแต่อยู่ในเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ที่ต้องถือปฎิบัติตามแนวทางของส่วนราชการที่ดูแลพ้ืนที่นั้น อยากให้หลายๆส่วนตรวจสอบความ
ซ้ำซ้อนความทับซ้อนของพ้ืนที่ ของเรามีปัญหาการขออนุญาตนำรถแบคโฮเข้าไปทำงานในพ้ืนที่ซึ่งจะต้องขอ
อนุญาตในหลายๆหน่วยงานทั้งอบต. ป่าไม้ และหน่วยงานทางทหาร  

- งานเกษตร ทางเกษตรอำเภอแนะนำในเรื่องของโปรแกรมเกษตรแพต การทำ
เกษตรจีเอพีซึ่งเป็นใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกี่ยวกับการเกษตร ถ้าใครได้จีเอพีแล้วในเรื่องการค้าขายจะมี
มาตรฐานถูกรับรองให้ในเบื้องต้นแล้วแต่ในเรื่องของเกษตรแพตทางเกษตรบอกว่าโปรแกรมนี้เพ่ิงพัฒนาขึ้นมา
ใช้และยังเป็นปัญหาการเข้าโปรแกรมยังใช้งานได้ไม่เต็มที่ และอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกษตรและสรรพากร
คือตอนนี้มีชาวบ้านบางรายได้รับการสอบถามมาบอกว่าสรรพากรมาสำรวจและจะเก็บภาษีเกี่ยวกับผลไม้
ผลผลิตที่เราขายได้ต้องเสียภาษีซึ่งทางสรรพากรเองบอกว่ายังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวว่าจะต้องเก็บเท่าไหร่แต่ 
ณ วันนี้สรรพากรจังหวัดลงพ้ืนที่เข้าไปสุ่มตรวจเรื่องของการเก็บภาษีรายได้เกี่ยวกับสินค้าทางเกษตรในเรื่อง
ของผลไม้ ทางสรรพากรอำเภอยืนยันว่าเป็นหน่วยงานของสรรพากรจริงเข้ามาสุ่มตรวจในเรื่องการเสียภาษี  
ถ้ามีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวก็จะเป็นผลดีที่รัฐจะเก็บได้เพ่ิมขึ้นแต่ในทางตรงกันข้าม ณ วันนี้รายเล็กๆจะมีการสุ่ม
ตรวจแต่รายใหญ่ๆที่มีรายได้เยอะไม่ค่อยเข้าไปสุ่มตรวจมากนัก ก็คงต้องรอความชัดเจนในเรื่องของแนว
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ทางการจัดเก็บว่าทางสรรพากรจะดำเนินการอย่างไรและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางสรรพากรก็ฝากผู้ที่อยู่
ในข่ายที่ต้องยื่นก็ให้ดำเนินการยื่นจะยื่นเป็นเอกสารที่สรรพากรหรือยื่นผ่านออนไลน์ก็ได้ ทุกๆปีสรรพากรจะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบในระบบทำให้มันอาจจะยากข้ึน ปีนี้ขยายเวลายื่นภาษใีห้ถึงภายในเดือน 

- ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทางจังหวัดยังคงตามอยู่เพราะยังไม่100%ทั้งจังหวัด
แม้ว่าหลายๆพ้ืนทีห่ลายอำเภอจะลงข้อมูลครบ 100% แล้วก็ตาม แต่ครัวเรือนที่ทำถังขยะเปียกจริงๆยังมีไม่กี่
ครัวเรือน เน้นให้ทำในวัด โรงเรียน ส่วนราชการ ขอให้มีถังขยะเปียกทำง่ายๆ และในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถทำถัง
ขยะเปียกได้ก็มีแนวทางในเรื่องของการจัดเก็บจัดภาชนะไว้รองรับขยะเปียก ขอฝากให้เราทุกคนมีถังขยะเปียก
และเม่ือมีแล้วก็ให้ใช้ให้เกิดประโยชน์  

- พรบ.อาวุธปืน ที่ผ่านมาจะมีปัญหาหลายๆเรื่องทางรักษาการนายอำเภอได้กำชับ
และขอความร่วมมือคนที่ครอบครองอาวุธปืนอยู่2ประเด็น ประเด็นแรกขออย่าให้ผิดมือคือชื่อกับผู้ครอบครอง
ปืนควรจะเป็นบุคคลเดียวกัน และอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของระเบียบพกพาระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าใครสามารถ
พกพาอาวุธปืนได้บ้างและพกพาไปไหนได้บ้าง แม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นผู้ที่เก่ียวข้องในเรื่องนี้ขอให้ทำตามระเบียบ  

- การเตรียมการรับมือภัยแล้ง ทางอำเภอได้ให้หลายๆหน่วยงานรายงานการเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดในปีนี้ คาดว่าปีนี้พ้ืนที่ของตำบลช้างทูนน้ำไม่น่าจะพอ ณ วันนี้น้ำยังเต็มหน้า
ฝายทุกจุดแต่ปัญหาคือในช่วงเดือนนี้เป็นต้นไปจะมีการใช้น้ำมากข้ึน ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมหลายๆส่วน ใน
ส่วนของอบต.จะเชิญกลุ่มผู้ใช้น้ำมาประชุมพูดคุยจัดทำแนวทางร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ต้องฝากทางรองปลัดดูใน
เรื่องของระเบียบเพราะที่ผ่านมาเราอะลุ่มอล่วยซึ่งก็เสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงาน อยากจะให้เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ก็ช่วยเหลือ การดูแลรักษาฝายบางตัวยังต้องปรับปรุงอีกเยอะ สิ่งสำคัญในเรื่อง
ของฝายแบบมข2527 จะมีลิ้นกันน้ำที่เป็นไม้หน้าแปด ณ วันนี้เราคงจะต้องตรวจว่าแต่ล่ะจุดยังเหลืออยู่มั้ย
และยังใช้ได้หรือไม่ รวมถึงฝายตัวที่กำลังทำเพ่ิมขึ้นต้องบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของฝายที่จะ
เกิดในพื้นที่เรา  

- โครงการบ้านสะอาดเมืองตราดสวยสะหงาด ยังคงมีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องและต้องมีการรายงานผล ซึ่งทางจังหวัดได้สรุปข้อมูลหน่วยงานที่ดำเนินการ ในส่วนของท้องถิ่นเราทำ
เหมือนกันหมดแต่ปัญหาการรายงานมีจุดที่บกพร่องพอข้อมูลไม่ขึ้นทางจังหวัดทำให้ผลรวมของท้องถิ่นที่
ดำเนินการมีน้อย เรากำหนดพ้ืนที่ของอบต.เป็นพ้ืนที่ดำเนินการและต่อไปอาจจะขยายไปบริเวณริมถนนสอง
ข้าง ป้ายโฆษณา ขยะตอนนี้เยอะมาก ตั้งแต่ทางเข้าศาลา80พรรษา คงจะจัดกิจกรรมจัดการให้สะอาด ต้นไม้
ที่เสี่ยงต่อการโค่นล้มให้ตัดออกเพ่ือความสวยงาม ในส่วนของอบต.เราจะทำทุกวันพุธและตั้งแต่พุธหน้า
พนักงานจะอยู่ปฏิบัติงานที่อบต.เพ่ือขับเคลื่อนโครงการนี้  ฝากดูแลพ้ืนที่โดยรอบห้องน้ำสาธารณะ ต้นไม้ 
แปลงผัก  

2. เรื่องร้องเรียนในพื้นที่ 
- ประปาหมู่4 ที่ไม่ไหลมา2วันแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรก็คือต้องนัดบ้านเรือน

บริเวณนั้นมาคุยกันนอกรอบว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรเพราะเดิมอบต.มีหน้าที่ดำเนินการสร้างแต่
ในเรื่องการบริหารจัดการให้หมู่บ้านตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและให้รายงานเข้ามาที่อบต.แต่ปัญหาที่
เกิดคือหมู่บ้านไม่ส่งรายงานให้ทางอบต.ที่มีรายงานส่งมาเป็นประจำเป็นประปาของหมู่5ตัวที่รองธานีดูแลอยู่ 
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แต่หมู่อ่ืนๆไม่มีความเคลื่อนไหวเลยเพราะฉะนั้นเวลาเสียหรือชำรุดก็จะติดขัดในเรื่องของงบประมาณท่ีจะลงไป
ซ่อม ถ้ารายงานข้อมูลเข้ามาเสียเล็กๆน้อยๆคณะกรรมการมีเงินอยู่ก็จะสามารถนำเงินนั้นไปซ่อมแซมได้เลยแต่
ถ้ารายได้ที่จัดเก็บตามรายงานที่มีอยู่ถ้าไม่เพียงพอก็จะได้ตั้งงบประมาณไปเสริมหรือสนับสนุนในเรื่องของการ
ซ่อมบำรุงให้  

- สนามกีฬาหมู่2 มีปัญหาเรื่องของการเล่นฟุตบอล เวลาลูกฟุตบอลหลุดออกนอก
ผ้าเขียวกั้นไปโดนหลังคาชาวบ้านกระเบื้องร้าว เวลาวิ่งไปเก็บลูกฟุตบอลในสวนของชาวบ้านแล้วไปเหยียบท่อ
น้ำแตก ช่วงบ่ายขอรถกระเช้าไปช่วยกันขึงตาข่ายก้ันลูกฟุตบอล  

- ไฟส่องทาง ที่เป็นปัญหาหลักคือหมู่4 ตรงทางขึ้นศาลาประชาคม พนักงานได้ไป
ซ่อมแล้วแต่โคมไฟที่มีอยู่ในเสาที่ใกล้กับหม้อแปลงซึ่งค่อนข้างจะอันตราย ต้องประสานกับทางการไฟฟ้าเพ่ือ
หาทางแก้ไข หมู่4 ซอย5 ที่ไปทำไฟส่องทาง 12 จุด ที่ผ่านมามันขาดและได้เข้าไปซ่อมแซมแล้วและทาง
สมาชิกอบต.หมู่4 ต้องการให้ย้ายสวิตซ์เปิด-ปิด เพ่ือสะดวกในการมาเปิด-ปิด ต้องประสานกับทางการไฟฟ้าใน
เรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไฟส่องทาง 

- ถนนที่ชำรุด หมู่4 ซอย5 เป็นถนนคอนกรีตถนนแตกและเป็นหลุมลึก หมู่2 ซอย
วัด มีหลุมลึกข้ึนและมีชำรุดที่หน้าวัดตรงต้นก้ามปูรากต้นดันคอนกรีตโก่งขึ้นและมีรอยร้าว ต้องวางแผนในการ
ซ่อมแซมเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ซอยที่เป็นปัญหาใหญ่คือซอยน้ำตกสลัดได 
บริเวณเนินชำรุดตั้งแต่ตอนก่อสร้างและตอนนี้เป็นร่องลึก ต้องหาทางแก้ไข 

3. เรื่องในอบต. 
- ยาม ต้องเร่งหาคนที่จะมาทำงานในส่วนนี้ อย่างน้อยต้องอยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไข

ที่เราสามารถจ้างได้เพ่ือทดแทนคนเดิม 
- กองช่าง เดิมกำหนดไว้แล้วว่าแต่ล่ะช่วงทำอะไรบ้างให้โยกย้ายปรับเปลี่ยน

โครงการที่จะดำเนินการในช่วงก.พ.ดำเนินการในเรื่องของงานถนนคศล.ซอย5/2ช่วงที่2หมู่2 คศล.ซอย6ช่วง
ที่1หมู่6 คศล.ซอย1ช่วงที่4 หมู่6 ถ้าแบบการประมาณการพร้อมหาผู้รับจ้างได้เลย ถ้าเรื่องของแหล่งน้ำยังทำ
ไม่ได้ให้ดำเนินการเรื่องถนนสามสายนี้เป็นหลัก เดือนมี.ค.ขุดลอกคลองชะโม๊ะหมู่1 ขุดลอกสระหนองเหมหมู่3  
ขุดลอกคลองไก๊หมู่4 หาผู้รับจ้างได้เลย เดือนเม.ย.เรื่องของฝายที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คลองไก่ย่างหมู่3 ปลาย
คลองชะโม๊ะหมู่ 2 หมู่ 4 ซอย 6/2 เดือน พ.ค. แผงตาข่ายกันฟุตบอลสนามกีฬาหมู่2 ฝังท่อพีวีซี 4 นิ้ว หมู่ 5 
จากคลองครีพ-เขาดินดำ เป็นโครงการคร่าวๆให้ทำตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ช่วงไหนยังไม่พร้อมก็ขยับ
โครงการมาได้อย่างน้อยหนึ่งเดือน 2- 3 โครงการ   
ที่ประชุม             รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   - ไม่มี 

 
 
 
 
 
 



- 6 - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 1. ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด ๒๕๖๖” และ         

“งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
นายก อบต.ช้างทูน - เนื่องด้วยกระผม นายเกษม มั่นคง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     
ชา้งทูน ได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด ๒๕๖๖” และ“งดรับ งดให”้ ของขวัญ
ของกำนัลทุกชนิจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศว่าองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน 
จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่ นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูนทุกระดับ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติ ปฏิบัติ
ตนในสัมมาอาชีพด้วยความซือ่สัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญ มั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม  
และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษาต่อยอดศาสตร์
ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืน
เคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม 
๒๕๖๖  
  ทั้งนี้ จึงขอให้คณะผู้บริหาร และพนักงานขององค์การบริหารตำบลทุกท่านได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติร่วมกัน ตามประกาศเจตนารมณ์  “สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด ๒๕๖๖” และ                           
“งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
ที่ประชุม  - รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอ่ืนๆ 
นายก อบต.ช้างทูน 1. การประเมิน ita  

 ทางจังหวัดมีนโยบายให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดตราด       
อยู่ในระดับAA จังหวัดได้เตรียมความพร้อมในการประเมินภายในภายนอก หน่วยงานที่รับผิดชอบคือปปช.  
ผู้อำนวยการกองคลัง     - การเบิกจ่าย ต่อไปนี้จะกำหนดว่าถ้าเป็นลายเซ็นของผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ให้
มารับที่กองคลัง เมื่อถึงเวลาทำการตรวจรับให้พัสดุลงพ้ืนที่ไปหน้างานเพ่ือเซ็นต์เอกสารให้ผู้รับจ้าง ตรวจเสร็จ
แล้วขั้นตอนของพัสดุให้ส่งที่กองคลังเพ่ือเสนอต่อนายกพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้างเพ่ือที่จะได้โทร
ติดต่อให้มารับเช็ค และเวลาที่มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบขอความร่วมมือไม่รบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
นายก อบต. ช้างทูน  ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกองคลัง เท่าที่สังเกตเป็นเรื่องของการจัดทำเอกสารที่
ค่อนข้างช้าแล้วพอถึงเวลาจะมาเร่งรัดเบิกจ่ายซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของเอกสารจะต้องครบถ้วนและเสนอ
ตามลำดับขั้นตอน แจ้งทุกส่วนในเรื่องการเซ็นต์เอกสารให้เสนอตามลำดับขั้นตอนถ้ามีความคิดเห็นให้ใส่ได้เลย 
การเซ็นต์เพ่ือทราบในความหมายทางกฎหมายแล้วมีผลเช่นเดียวกับอนุมัติเห็นชอบ  ฝากผู้รับผิดชอบให้ทำ
หน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด  
ผช.จพนง.การเงินและบัญชี  - การจ่ายเช็คเงินกู้  ต้องจ่ายวันเดียวกับวันที่ เงินเดือนออก เนื่องจาก
ปีงบประมาณ 2566 ได้จัดทำฎีกาเงินเดือนหนึ่งงานตัดทุกงานเพ่ือลดขั้นตอนการจัดทำเอกสาร การจัดทำ
เงินเดือนในระบบจะบันทึกจ่ายเงินกู้โดยอัตโนมัติพร้อมกับเงินเดือนทำให้ต้องจ่ายเช็คเงินกู้ภายในวันที่เงินเดือน
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ออกเท่านั้นถ้าจ่ายหลังจากเงินเดือนออกจะทำให้ใบเสร็จที่ได้รับจากธนาคารไม่ตรงกับในระบบ ในกรณีที่การ
เบิกจ่ายเช็คขอให้ส่งเอกสารล่วงหน้าเช่นต้องการเช็ควันนี้ให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในเมื่อวานเพ่ือทำเช็คออก
ให้วันนี้ ส่วนการเบิกจ่ายที่เป็นการโอนเงินถ้าส่งเช้าวันนี้จะได้บ่ายวันนี้แต่ถ้าส่งบ่ายวันนี้จะได้เช้าของวันพรุ่งนี้
ในกรณีที่โอนไปบัญชีธนาคารกรุงไทยยกเว้นต่างธนาคารจะได้หลังจากนั้นสองวัน เช็คค้างจ่ายในปีงบประมาณ 
2565 มีเช็คค้างจ่ายนานสุด 1 สัปดาห์แต่ในปี66ไตรมาสแรกที่ผ่านมามีเช็คค้างจ่ายนานสุด 2 สัปดาห์  
นายก อบต. ช้างทูน เรื่องของการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามนี้ ถือปฏิบัติแนวทางนี้ 
ผช.จพนง.ป้องกันและสาธารณภัย  - แจ้งสรุปงานกู้ชีพกู้ภัยปี65มีเคสที่ส่งรพ.บ่อไร่ 6 เคส แจ้งข้อระเบียบ
ใหม่ของงานกู้ชีพกู้ภัยการแพทย์ฉุกเฉิน ขับรถความเร็วไม่เกิน90กม/ชม ต่อให้มีฉุกเฉินแค่ไหนห้ามฝ่าไฟแดง 
สรุปเหตุที่เกิดขึ้นของตำบลช้างทูนปี65 ทั้งหมด 51 เคส มีอุบัติเหตุที่เกิดส่วนใหญ่จากการเมาสุราแล้วขับและ
ขับรถประมาท เสียชีวิต 1 ราย และจากการประชุมของกอ.รมน.ตราด ได้มีโครงการด้านการป้องกันและ      
สาธารณภัยเกี่ยวกับช้างป่า   
นายก อบต. ช้างทูน เรื่องของช้างป่า ทางอุทยานก็หนักใจเพราะเจ้าหน้าที่มีอยู่จำกัด งบประมาณก็ไม่มี 
และที่สำคัญช้างกระจายกันออกหากิน ตอนนี้ที่อยู่ในพ้ืนที่ด่านชุมพล นนทรีย์ 40ตัวขึ้นไป อยู่ในพ้ืนที่เสือดาว 
หนองบอน หมู่4ช้างทูน สะตอ เป็นกลุ่มเล็ก 7-12 ตัว และมีกระจายอยู่อีก ปัญหาคือเวลาออกหากินพร้อมกัน
เจ้าหน้าที่น้อย 
รองปลัด อบต.ช้างทูน จากที่สตง.เข้ามาตรวจสอบขอให้กองคลังชี้แจงรายละเอียดเพ่ือปรับปรุงการทำงาน
ให้ดีขึ้น  
ผช.จพนง.การเงินและบัญชี   เรื่องที่สตง.แนะนำมาคือการซื้อหินคลุกปกติเราลงเป็นวัสดุสตง.แนะนำว่าให้ลง
เป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมส่วนป้ายไวนิลที่ซื้อมาใช้ในปีงบประมาณนั้นๆปกติลงเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกสตง.แนะนำว่าให้ลงเป็นค่าประชาสัมพันธ์ และในส่วนของเครื่องเล่นศพด.ที่เราซื้อมาเป็นวัสดุ
สตง.แนะนำว่าอายุการใช้งานเกินหนึ่งปีและมีราคาสูงให้ลงเป็นครุภัณฑ์   
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ ประปาหมู่4 ในโครงสร้างพ้ืนฐานของเราไม่มีคุมไว้ตั้งแต่แรก สตง.ถามว่าเรามีโอกาส
มอบให้หมู่บ้านดูแลมั้ยถ้าไม่มอบให้หมู่บ้านดูแลเราจะดูแลเองเพราะฉะนั้นเราจะได้คุมครุภัณฑ์ที่อยู่ในนั้น 
นายก อบต. ช้างทูน       เรื่องของระเบียบประปา อบต.มีหน้าที่สร้าง ส่วนการบริหารจัดการมอบให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ     มีเกี่ยวกับพัสดุที่คุมเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ ให้สำรวจถนน สำรวจอาคาร          
ให้บันทึกในระบบมีรวมครุภัณฑ์อยู่ในนั้นด้วยถ้าประปาเป็นของเราจะได้ทำคุมเลย 
รองปลัด อบต.ช้างทูน     ต้องให้หมู่บ้านดูแลถ้าหมู่บ้านไม่ดูแลเรามาดูแลเองต้องขออนุมัติเพราะว่าเพ่ือ
ยกเว้นระเบียบ 
นายก อบต. ช้างทูน          เป็นทรัพย์สินของอบต.แต่การบริหารเป็นของหมู่บ้าน 
รองปลัด อบต.ช้างทูน     ให้หมู่บ้านดูแลแล้วถ้าหมู่บ้านขาดทุนเค้าก็สามารถขอรับงบจากอบต.ได้เพ่ือนำไป
ซ่อมแซมหรือไปสร้างได้ 
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ     พอรับเข้าเป็นของพัสดุเป็นครุภัณฑ์แล้วที่ตัวเกินหมื่นจะกระทบยอดกับบัญชีซึ่ง
เราต้องดูว่ามันเข้าหมวดไหนจะได้เข้าได้ถูกหมวดและการคิดค่าเสื่อมซึ่งของศพด.การโอนไปครั้งแรกของ
ครุภัณฑ์เราเอาเข้าโดยไม่รู้ว่าอะไรพอเค้าให้โอนออกเช่น อาคารศพด.เราไม่เคยคุมในระบบเลยตอนที่เข้ามาทำ
ใหม่ๆเราเอาเข้าระบบโดยไม่ได้จัดหมวดหมู่ว่าเป็นหมวดหมู่ไหนแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆเพ่ิมเติม
มากมายและเค้าให้แยกศพด.ซึ่งทรัพย์สินของศพด.ให้โอนเราก็โอนออกจากระบบการคิดค่าเสื่อมมันก็ผิด ฉะนั้น
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ก็คือสตง.เค้าตรวจศพด.ให้มีการปรับปรุงทั้งครุภัณฑ์ค่าเสื่อมซึ่งมันกระทบยอดกับบัญชีด้วยและปรับเปลี่ยน
หมวดของพัสดุด้วยและอีกอย่างที่รับโอนถ่ายโอนภารกิจอยากได้เอกสารซึ่งต้องรับเข้าโอนในระบบด้วยเป็น
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็นถนน เขื่อน ฝาย หรืออาคารที่เค้ามอบให้เราต้องการเอกสารซึ่งเค้าคิด
ค่าเสื่อมมาจากทางนู้นว่าเป็นของเค้ามาก่ีปีแล้วจะมีเอกสารที่ออกจากในระบบโอนผ่านมาอยากเอาตรงนั้นแนบ
เข้าสภาด้วยซึ่งเราต้องมีฐานข้อมูลด้วยเป็นสินทรัพย์พ้ืนฐานของเราเช่น อาคารบังคับน้ำที่สตง.ไปตรวจแล้ว
ตอนแรกเค้าให้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนซึ่งพอมาตรวจจริงเค้าบอกว่ามันเป็นเขื่อนลักษณะมันเป็นเขื่อนตอนนี้
เลยต้องปรับปรุงใหม่จากยอดโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนมาเป็นเขื่อนเค้าให้ดูวัตถุประสงค์การใช้และอนาคตที่
เกี่ยวกับกรมทางหลวงที่จะโอนถนนให้เราต้องเอาเข้าพ้ืนฐานถนนด้วยซึ่งค่าเสื่อมราคาที่เค้ารับณ ตอนนั้นเรา
ต้องรู้ด้วยว่าแต่เดิมเค้าทำเท่าไหร่ค่าเสื่อมเหลือเท่าไหร่เพ่ือที่จะได้รับต่อยอดคิดค่าเสื่อมต่อเนื่อง 
นายก อบต. ช้างทูน          มันจะมีปัญหา คือ โครงการที่ทำไว้นานแล้วเพ่ิงมาถ่ายโอนให้ทีหลังค่าเสื่อมก็จะ
เป็นปัญหาแต่โครงการที่ทำเลยโอนเลยในระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปีตัวนี้จะไม่ค่อยมีค่าเสื่อมแต่ตัวเก่าๆคงต้องดู
แนวทางว่าจะทำอย่างไรในค่าเสื่อมนั้นจะคิดมาให้เรามั้ย ถ้าเป็นของหน่วยงานอ่ืนจะไม่ค่อยมีถ่ายโอน มีของ
ทางหลวงชนบทที่จะถ่ายโอน 
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ     ทางหลวงชนบทตอนนี้ที่ยังไม่ได้เอาเข้าที่ประชุมสภาซึ่งข้อมูลยังไม่ได้ค่าเสื่อม 
ราคา วันที่เค้ารับรู้เป็นทรัพย์สินของทางเค้า 
รองปลัด อบต.ช้างทูน     ทำหนังสือไปหาเค้าได้เลย 
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ     ถ้ารับถ่ายโอนสตง.แนะนำว่าต้องมีมาจากของเค้าเลยให้เรารู้ 
นายก อบต. ช้างทูน          ถ้ารับโอนทีหลังมีเส้นเดียวคือถนนสายน้ำตกสลัดไดที่เราเอาเข้าสภาก่อนรับจาก
ทางหลวงชนบทส่วนตัวอ่ืนเสร็จงานแล้วรับโอนเลยยังไม่มีโอนโครงการเก่าฉะนั้นกรณีแบบนี้ก็จะมีแค่ตัวเดียว
ของเส้นน้ำตกสลัดไดที่ต้องดูค่าเสื่อมจากหน่วยงานเดิมแต่โครงการอ่ืนๆเป็นโครงการใหม่ที่ทำแล้วถ่ายโอนให้
เราเลย เท่าท่ีดตูามข้อมูลอย่างของอบจ.ก็ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้เรา 
รองปลัด อบต.ช้างทูน     ส่วนมากจะเป็นฝายที่โอนมาให้ 
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ     ฝายที่เรามีเราเอาเข้าระบบหมดแล้วดูในฎีกา 
นายก อบต. ช้างทูน          มีฝายตัวใหญ่ที่เรายังไม่ได้ลง ฝายช้างทูน1 ฝายช้างทูน2ไม่ถ่ายโอน ฝายโมกขลา
ฝายหนองมาตร ฝายหนองไม้หอม น่าจะถ่ายโอนหมดแล้วมีเล่มถ่ายโอนอยู่เดี๋ยวประสานเรื่องที่ถ่ายโอนมา
อย่างของนพค.จะมีเล่มใหห้มดเลยมีมูลค่าที่เค้าเริ่มโครงการ 
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ     เรื่องของคุมของศพด.ครุภัณฑ์ถ้าเกินหมื่นคิดค่าเสื่อมแต่ถ้าไม่ถึงหมื่นคุมมือไม่ได้
เข้าระบบ 
รองปลัด อบต.ช้างทูน     ขออนุญาตเพ่ิมเติมของสตง.จะมีที่เป็นปัญหาอย่างเช่นเครื่องเล่นเด็กเพราะว่าบาง
ทีแล้วเราเคยทำมาก่อนเป็นวัสดุแต่จริงๆแล้วเป็นครุภัณฑ์เพราะฉะนั้นในการดำเนินงานขอให้ทุกคนมาคุยกันถ้า
มีปัญหาตรงไหนมีข้อสงสัยก็มาคุยรายละเอียดกันแล้วการดำเนินงานน่าจะดีขึ้นอีกหนึ่งเรื่องการส่งเอกสาร
การเงินภายในหนึ่งวันตามหลักแล้วน่าจะสามวันเพราะฉะนั้นเอกสารทุกเอกสารอย่างช้าคือสามวันปกติเรื่อง
เงินเดือนก็ส่งภายในวันที่20 เอกสารแต่ล่ะอย่างเช่นฎีกาเงินเดือน ฎีกาอ่ืนที่ออกประจำๆก็ส่งภายในวันที่20 
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างก็ส่งล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันและการตรวจรับต่างๆของเรามีปัญหาไม่เยอะมากแต่ว่า
เอกสารการตรวจรับขอให้ละเอียดมากขึ้น ระเบียบงานสารบรรณก็ดีขึ้น เรื่องเอกสารประกอบฎีกาต่างๆขอให้
เซ็นตามขั้นตอนให้คนที่เกี่ยวข้องเซ็นให้ครบก่อนถึงนายกและตรวจเอกสารให้ถี่ถ้วนด้วยขอฝากทุกคนด้วยการ
ทำงานของเราก็จะดีขึ้น 
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นายก อบต. ช้างทูน          ขอขอบคุณทุกคนในเรื่องการทำงานที่ผ่านมาทางพนักงานก็เหนื่อยกันเกือบทุกวัน
และข้าราชการในแต่ล่ะส่วนงานก็ค่อนข้างเยอะไม่ว่าท้องถิ่นจะเล็กหรือใหญ่งานเหมือนกันหมดแต่ของเรา
ติดขัดตรงที่บุคลากรเราน้อยก็เลยหนักกว่าที่อ่ืน ขอให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดข้อบกพร่องที่ได้
พูดคุยกันก็ขอให้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้ความสำคัญกับตนเองให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงาน  
ผช.นักทรัพยากรบุคคล   ก่อนที่เราจะประเมินจะขอชี้แจงทำความเข้าใจกันก่อนว่าการประเมินนี้เป็นมา
อย่างไรเป็นในส่วนของสำนักงานของปปช.ที่จัดทำการประเมิน ITA เพ่ือตรวจคุณภาพการทำงานหรือตรวจ
สุขภาพภาพขององค์กรว่าองค์กรเราปฏิบัติงานกันอย่างไรเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นระบบมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานของแต่ล่ะหน่วยงานซ่ึงจะแยกเป็นการประเมินในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือIITซึ่งผู้ที่จะมี
คุณสมบัติในการตอบประเมินตัวนี้ก็คือเป็นพนักงาน ข้าราชการ หรือผู้บริหาร ที่อยู่ในองค์กรปฏิบัติงานมาแล้ว
หนึ่งปีเท่านั้นที่จะสามารถตอบประเมินนี้ได้ ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือEITคือบุคคลภายนอกไม่ว่าจะ
ผู้ที่มาจัดซื้อจัดจ้างกับเราหรือผู้ที่มารับบริการกับเรา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือการตอบIITก่อนที่เราจะทำ
การตอบอยากจะซักซ้อมทำความเข้าใจก่อนว่าในการตอบแบบประเมินนี้จะถาม 5 ตัวชี้วัด มีด้านการปฏิบัติ
หน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการแก้ไขปัญหาและการทุจริต 
คำถามบางข้ออาจจะทำให้เราอ่านแล้วกำกวมเพราะที่ผ่านมาวิเคราะห์จากการตอบแบบสอบถามแล้วคำถาม
ค่อนข้างจะกำกวมบางทีคำถามด้านลบแทนที่เราจะได้คะแนนมากกลายเป็นว่าเราได้คะแนนน้อยเพราะคำถาม
บางคำถามสร้างความสับสนทางปปช.เลยได้ปรับข้อคำถามให้สั้นและกระชับขึ้นเพ่ือสะดวกต่อการตอบคำถาม
และในการตอบคำถามอยากให้เราสร้างการรับรู้ร่วมกันก่อนว่าในส่วนการรับรู้การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
บุคลากรเราได้รับการรับรู้มากน้อยแค่ไหนในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาในการทำงานจะขอประชาสัมพันธ์ว่าใน
การทำงานของเรา เรามีเว็บไซต์ของอบต.ซึ่งในการประชาสัมพันธ์เรามีทุกหัวข้อทุกกระบวนงานระบุอยู่หน้า
เว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณ แผนพัฒนา หรือการประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ผลของการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างเรามีประชาสัมพันธ์หมดนอกจากกิจกรรมที่เราได้ดำเนินการแล้วเราประชาสัมพันธ์ 
คุณธรรมจริยธรรมเราก็มีระบุในเว็บไซต์เพราะฉะนั้นคำตอบจะอยู่ในเว็บไซต์ของเราซึ่งบางท่านอาจจะไม่ค่อย
ได้ดูเว็บไซต์ ในการตอบคำถามในบางข้อบางส่วนเช่น งบประมาณ บางคนอาจไม่รู้ไม่เข้าใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง 
อยากให้ทุกคนเข้าไปดูในเว็บไซต์ว่ามีอะไรบ้างเพราะมันเกี่ยวข้องกับการตอบคำถามของIIT 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 12.00น. 
 
 

    (ลงชื่อ) ....................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

        (นางสาวกรกนก  โฉมเฉลา) 
                   ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
     

    (ลงชื่อ) ...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 

           (นายเกษม มั่นคง) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน 
 


